



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกกระบวนได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงาน หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นาง อารี บังสี	นวช.กง.	กาฬสินธุ์	1. การออกตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. เป้าหมายของปีงบประมาณ 2551 ของ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 2. การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
2	นาย กิรติ สุภารังษี	นสท.	สระบุรี	1. โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของ อปท. ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2. การตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
3	นาง พรรณี สุริยะกุล	นสท.	สระบุรี	1. การให้พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารกลับสู่ตำแหน่งเดิม กรณี นายเสรี พวงมณี 2. การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานสำนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร
4	นาง นันท์ชญาณ์ จุฑาเกียรติคุณ	นสท.	สระบุรี	1. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด 2. การพัฒนาระบบรับ - ส่ง และติดตามหนังสือของ สทจ.สระบุรี
5	นาง ชุติมา วงศ์แซ	นสท.	สระบุรี	1. การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อปท. ในเขต อ.ดอนพุด 2. การพัฒนาและปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ในเขต อ.ดอนพุด
6	น.ส. สนธิชา ชาลง	นสท.	สระบุรี	1. ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 2. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ อปท. ให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7	นาง อรุมา การแก่ง	นจท.	สน.คท.	1. การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร สท. 2. การปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร
8	นาย กฤษธีรารัตนธำรงพรรณ	นสท.	สมุทรสาคร	1. การประเมินการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารเป็นระดับ 8 ในเทศบาลขนาดกลาง 2. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขต จ.สมุทรสาคร
9	นาย นรเศรษฐ์ แกมทอง	นสท.	สมุทรสาคร	1. การดำเนินการปรับปรุงถนนสายพระราม 2 ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 2. การพัฒนาชุมชนในการป้องกันยาเสพติดแบบมีส่วนร่วม
10	นาง วริศรา อรุณสวัสดิ์	นสท.	สมุทรสาคร	1. บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.สมุทรสาคร 2. แนวความคิดในการปรับปรุงขั้นตอนการคัดเลือก/การสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารของ อบต.
11	นาย วิฑูร น้อยน้ำคำ	นท.	สน.กร.	1. ร้องเรียนการทำสัญญาจ้างเหมาเป็นโมฆะ 2. ร้องเรียนนายกเทศมนตรีนครลำปางมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ ทน.ลำปางเป็นคู่สัญญา 3. แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
12	นาง ทศสุณี ยังโยมร	นวช.กง.	ชุมพร	1. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 2. โครงการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท.

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
24	น.ส. นัจภัก ไพฑูรย์สวัสดิ์	นวช.กค.	ตบ.	1. การตรวจนิเทศงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. เป้าหมาย 2. การพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
25	นาง ถนัดจิตร ประทาน	นสท.	มหาสารคาม	1. การพิจารณาอนุมัติการส่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 2. การส่งเสริมให้ อปท. ใน จ.มหาสารคาม ดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สท.
26	นาง จันทรีเพ็ญ สว่างศรี	นสท.	มหาสารคาม	1. การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของ อปท. ประจำปี งบประมาณ 2552
27	นาง สุวดี โคตรทัศน์	นวช.กง.	มหาสารคาม	1. การเบิกจ่ายเงินตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS (เงินอุดหนุนให้แก่ อปท.) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของอปท.
28	นาง พัชรินทร์ จันแก้ว	นสท.	ชลบุรี	1. การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" และ ดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" 2. ข้อเสนอแนะและแนวคิดวิธีการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. จ.ชลบุรี
29	นาง อติมา นกเขาเทศ	นสท.	สุพรรณบุรี	1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จ.สุพรรณบุรี และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2551
30	น.ส. นันทนา สาคุณ	นสท.	มหาสารคาม	1. การประเมินผล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2551 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณสุขของ อปท. (ระบบประปา หมู่บ้าน)
31	นาง แก้วมณี ศรีบรรเทา	นสท.	มหาสารคาม	1. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2552 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555)
32	นาย สมเดช แก้วดุ่น	นสท.	นครศรีธรรมราช	1. ร้อยเรียงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน จ.นครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบท้องถิ่น
33	นาง ดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์	นสท.	นครสวรรค์	1. การกำกับดูแลการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของ อปท. 2. การส่งเสริมพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
34	น.ส. นนทพัฒน์ สิงห์ประยูร	นสท.	นครสวรรค์	1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. รุ่นที่ 1 2. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร สทจ. ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
35	นาง ปราณอม ชัดปัญญา	นสท.	นครสวรรค์	1. การดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
36	น.ส. วิชญาดา อิมอระ	นสท.	นครสวรรค์	1. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. 2. แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน ปรับปรุงงานด้านการตรวจเรื่องร้องเรียนของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
37	นาย อนุพล ผดุงจิตต์	นสท.	อุทัยธานี (ปฏิบัติหน้าที่ นครสวรรค์)	1. การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ อปท. ในเขตพื้นที่ อ.หนองบัว 2. แนวทางการพัฒนา อปท. ในเขตพื้นที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
38	น.ส. สบาย พรหมสุวรรณ	นสท.	ตรัง	1. การกำกับดูแล อบต. ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 2. การตรวจแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
39	นาง ทศนีย์ ชิตสูงเนิน	นสท.	บุรีรัมย์	1. การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ใน อ.ชำนิ และ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2552 2. การตรวจนิเทศ แนะนำ ส่งเสริม อปท. ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด)
40	นาย สำเร็จ ปรากฏรัตน์	นสท.	บุรีรัมย์	1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปี 2552 ของ อบต. อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
41	นาง สารภี ฝึกระโทก	นสท.	บุรีรัมย์	1. การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.โนนแดง 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
42	นาย โกสินทร์ แสงสอาด	นสท.	ตาก	1. การตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ทม.ตาก 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น
43	นาง ณัฐมน พรมงษ์	นสท.	ตาก	1. การเรียกประชุมสภา อบต. ครั้งแรก 2. การตรวจติดตามและนิเทศการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.

Doon